



■■ มหานครที่เป็นมหานครใหญ่ๆ พัฒนาแล้วปฏิรูปแล้วทั่วโลก  
อำนาจในการบริหารจัดการทั้งองคาพยพ (ยกเว้นเรื่องทหาร ความ  
มั่นคง) มหานครนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจัดการเต็มรูปแบบ  
ทั้งหมด พุดง่ายๆ ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ตลอดไป  
ถึงสาธารณูปโภคจำเป็นของคนเมือง แม้กระทั่งตำรวจท้องถิ่นเขาจะ  
รับผิดชอบ ซึ่งก็ยังไม่ตามหลักของการกระจายอำนาจ พุดให้ชัดๆ  
ทุบโต๊ะแรงๆ ดังๆ ตรงๆ คือ ประเทศเจริญแล้วพัฒนาแล้วคนที่เขา  
มีอำนาจกุมอำนาจจะเข้าใจปัญหาสังคมดีเยี่ยม เพราะรู้หลักการ  
กระจายอำนาจว่ามีผลดีต่อประชาชนแค่ไหน คนมีอำนาจต้องไม่คิดว่า  
เมื่อได้อำนาจมาแล้ว “ข้าหรือพวกข้าเก่งฝ่ายเดียว” ท้องถิ่นต้อง  
ปฏิบัติตามที่ส่วนกลางบัญชา ดังนั้นถ้าสังคมใดยังเดินตามสูตร  
รวมศูนย์การปกครอง ก็อย่าคิดหวังว่าบ้านเมืองจะพัฒนาก้าวไกลรวดเร็วได้  
ตรงกันข้ามหากบ้านเมืองไหนมีการกระจายอำนาจ บ้านเมืองนั้นท้องถิ่น  
นั้นก็จะถูกขับเคลื่อนพัฒนาอย่างมีระบบ ยิ่งกว่านั้นทุกเมืองที่เป็น  
ท้องถิ่นจะแข่งขันด้วยฝีมือหลายมือพิสูจน์กัน...■■ แต่สำหรับ  
ประเทศไทยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งรัฐบาลมาก็ยากี่สมัย ใคร  
มาเป็นนายกรัฐมนตรี และเขียนรัฐธรรมนูญไขว้ปรจางานมาก็จับก็ตาม  
ความคร่ำครึมีดมนของการกระจายอำนาจจากรัฐบาลกลางสู่ท้องถิ่น  
ก็ยัง “ถูกกดถูกสแปง” อยู่ตลอด สภาใหญ่ที่บอกว่าทรงเกียรติขี้งนัก

ก็ทรงเกียรติแก่พวกกันเองตลอด ที่ผ่านมาสภาไม่ผลักดันบังคับ  
เรื่องนี้ไม่เคยได้สมใจอยากของประชาชน อนิจจาสภา กทท. เองก็ไม่ต่าง  
ตราขายข้าวอำนาจ...■■ นำอาชญากรรมแบบการปกครอง กทท.ถูกอุปโลกน์  
เรียกขานแหกตามาเน้นนานว่า “รูปการปกครองรูปพิเศษ” โดย  
แปลความได้ว่า การบริหารจัดการทั้งหมดขึ้นตรงต่อผู้ว่าฯกทท. แต่  
ในข้อเท็จจริงแล้วแค่ “แม่สายบัวรอดผิว” ไม่ต้องพูดโครงการใหญ่ที่ต้อง  
ใช้เงินลงทุนสูง แค่ถนนหนทาง ของขี้ปะติ๋วที่ กทท.ทำได้ทันทีเพียง

ชั้วนิ้วตัววันๆ สั่งการทว่าทำไม่ได้ เช่น ถนน  
แจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนวิภาวดีฯ  
ฯลฯ ปัจจุบันกรมทางหลวงยังเป็น “ปู่โสม  
เฝ้าทรัพย์” พอเกิดมีปัญหา “ชะตากรรม  
ชะตากรรมวงจรอุบาทว์” อ้อมงกด เสี่ยงด่า  
เสี่ยงแซ่ซึกหักกระดูกว่า “กทท.ไม่เอาไหน  
ไม่ดูแล” กทท.ก็อยู่ในอาการ “บ้าบ๊”  
เหมือนต้องมนต์ “กาลิ๊งจ้ง” สะกด เพราะ  
ตอบไม่ได้และแทบไม่กล้าตอบเสียดด้วยซ้ำ  
ทำนองเดียวกันช่วงที่ กทท.อยู่ยุค คสช.  
ด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจ  
ให้ปวดกะโหลก แค่ ผู้ว่าฯกทท.จะเลือกใช้  
ปลัดสักคนยังไม่สมเจตนาธรรมเลยที่ห้อง  
ที่เคารพ...■■

ไผ่ภู้า